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บทคัดยอ 
 
 การศึกษาวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  1) ศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑและกฎเกณฑ
ขอบัญญัติของอิสลามที่เกี่ยวของกับการกีฬา     2) ศึกษาขอกําหนดที่เกี่ยวของกับกีฬาประเภทตางๆ 3) 
นําเสนอแนวทางปฏิบัติในการเลนกีฬาที่ถูกตองตามหลักการอิสลาม 

ผลการศึกษาวิจัยพบวา 
1.อิสลามไดสงเสริมใหมุสลิมเลนกีฬาเพื่อสุขภาพและถือวาการเลนกีฬาในเชิงดังกลาว

เปนสวนหนึ่งของอิบาดะฮฺ ทั้งนี้หากมีการตั้งเจตนาในการเลนที่ถูกตอง      
2.ปราชญกฎหมายอิสลามไดวางหลักเกณฑ และกฎเกณฑขอบัญญัติที่เกี่ยวของกับ

เกมกีฬา ซ่ึงสวนหนึ่งของหลักเกณฑและกฎเกณฑเหลานั้นไดแก:อิสลามหามการแขงขันกีฬาใดๆที่ทํา
ใหเกิดอันตรายตอตัวผูเลน หามการเลนกีฬาที่มีการเปดเผยเอาเราะฮฺ หามการหมกมุนในเกมกีฬาจนลืม
ระลึกถึงอัลลอฮฺหรือละเมิดสิ่งที่เปนวาญิบอื่นๆที่สําคัญกวา หรือละเลยการปฏิบัติตามหนาที่ที่ตนเองพึง
ตองรับผิดชอบ  หามการเลนกีฬาที่มีประวัติเกี่ยวของกับความเชื่อหรือพิธีกรรมของตางศาสนา หามเลน
กีฬาที่มีทวงทาการเคลื่อนไหวสอไปในทางยั่วตัณหาราคะ  หามการแขงขันที่เปนการทารุณกรรมสัตว 
และหามการแขงขันกีฬาที่เขาขายของการพนัน ยกเวนเกมกีฬาที่ศาสนาอนุโลมอันไดแก:  1) กีฬา
ประเภทการใชอาวุธประเภทยิง      2) กีฬาประเภทการแขงขันประลองความเร็ว เชน การแขงขันควบขี่
สัตวที่มีเทาเปนกีบหรือสัตวที่มีเทาหุมสน นอกจากนั้นกีฬาอื่นๆ เชนกีฬาประเภทศิลปะปองกันตัว,กีฬา
วายน้ํา, กรีฑา, ก็จัดเปนกีฬาที่ศาสนาอนุญาตการเดิมพัน ทั้งนี้โดยใชหลักการเทียบเคียง(กิยาส)กับกีฬาที่
ศาสนาอนุญาตขางตน บนพื้นฐานเจตนารมณที่สอดคลองกับหลักการศาสนา 
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ABSTRACT 
 

The thesis aims at studying the following: 1) examination of rules of jurisprudence 
relating to physical sports and the legitimacy of its regulatory aspects. 2) description of the provisions 
for the legitimacy of the various types of physical sports 3) and clarification the methods of physical 
sports practices in accordance with the Islamic legal systems (shari’ah). 

The thesis findings are as follows:  
1. Islam encourages Muslims to exercise physical sports, and it even lists it as a part 

of worship on the condition that the practice is based on good intentions.  
 2. Scholars have set legal rules, lay down controls and restrictions, determinants and limitations to all  
legitimacy related to physical sports, including, among others: zero harm to players; forbiddance of 
displaying private parts; prevention of games that make oblivious and not mindful of God; doing good 
deeds; working to meet living costs; and prevention of sports invented by secular, infidel and non-
Islamic religions; prohibition of games exciting lust and sexual desire; forbiddance of games infliction 
harm to animals, as well as and gambling games except those exempted by Shari’ah. Others included 
also are: 1) archery and 2) marathon, i.e., using animals with hooves and talons for racing. In line with 
the above mentioned are all other various sports physical sports underlying maqasid al-shari’ah 
(religious purposes), including sports of martial arts for self-defense, swimming and jogging  
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  قواعد شرعية في الرياضة البدنية    ضوع البحث  مو
 الاسم                 السيد شكري  سالينج 

)عةكلية الشري( التخصص             الدراسات الاسلامية   
2552العام الد راسى          

 
 مستخلص البحث 

 
دراسة القواعد الفقهية المتعلقة بالرياضة البدنية ) 1 :مايأتيالبحث إلى دراسة يهدف 

إيضاح طرق ممارسات الرياضة ) 3بيان أحكام شرعية لأنواع الرياضة البدنية  ) 2وضوابطها الشرعية  
  البدنية الموافقة للشرع

  : إلى النتائج الأتية وقد توصل البحث 
حث الإسلام المسلمين على ممارسة الرياضة البدنية، بل وعدها من العبادات إن .1                  

  .تأسست على النية الصحيحة
ضوابط ومحددات   الفقهاء قواعد فقهية لها علاقة باالرياضة البدنية،ووضع لهاقعد. 2                  

 ومنع كشف العورات، ومنع الألعاب الملهية عن ذكر االله،   اق الضرر باللاعبين،عدم إلح   : شرعية منها
ومنع الألعاب  البدنية الروحية التي منبعها الأديان الكافرة، ومنع الرياضة  ،وطلب المعيشة  وفعل الطاعات،

 : ثناه الشرع  ومنهاومنع الألعاب التي فيها قمار إلا ما است المثيرة للشهوات، وعدم الإضرار بالحيوانات،
رياضة العدو،كمسابقة العدو بالحيوانات ذات خف أوحافر،  ويقاس ) 2)     الرماية(رياضة النصل ) 1

عليها جميع الرياضات البدنية التي يقوم عليها مقاصد الدين، ومنها رياضة الدفاع عن 
  .النفس،والسباحة،والجري
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